



## KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023)

### Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

PHIÊN HỌP THỨ TƯ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHỪNG, TIÊU CỰC TỈNH (Xem tin trang 4)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Sáng ngày 18/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2023. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 50 doanh nghiệp trên địa bàn.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị: Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh nhưng cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những thuận lợi các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, vì vậy hội nghị là dịp để các doanh nghiệp phản ánh những trần trụi, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng thời bàn giải pháp khắc phục.

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông các điểm nghẽn, tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay có 55 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp gửi tới các cơ quan chức năng để nghị xem xét giải quyết, tập trung vào một số lĩnh vực: quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông, thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, vốn,

(Xem tiếp trang 4)  
KHÁC DUÂN

### Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho đảng viên

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), các xã, thị trấn của huyện Kiến Xương đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn.

Đợt này, toàn huyện có 212 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 27 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 65 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 44 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 75 đảng viên nhận Huy hiệu từ 30 - 45 năm tuổi đảng. Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng

nhằm ghi nhận đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đều nhận thấy đây vừa là vinh dự lớn vừa là trách nhiệm của đảng viên, qua đó tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

\* Chiều ngày 18/5, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ tới dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi đảng tại các xã, thị trấn trong huyện.

Tại lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÒNG VIÊN

### XÃ LUẬN

### Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi tới tương lai tươi sáng

Hôm nay, ngày 19/5, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản đồ sộ, vô cùng quý giá và thiêng liêng, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn 93 năm từ khi có Đảng lãnh đạo đã khẳng định chân lý mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong tâm khảm các thế hệ người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cho tinh hoa dân tộc. Công lao trời biển của Người được toàn dân đời đời khắc ghi; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người soi đường chúng ta đi tới tương lai tươi sáng.

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà hơn lúc nào hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe, có trách nhiệm với dân, xứng đáng là công bộc của dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày lễ thiêng liêng của cả dân tộc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trần trọng và ghi sâu công lao trời biển của Người, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam

(Xem tiếp trang 4)

THÁI BÌNH

### Phát huy giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững

(Xem trang 3)



Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ hội đến Trần năm 2023 do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn.